

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องศึกษาและสอนการศึกษาให้แก่ผู้อื่นตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ พื้นฐานของความ สุขและสถานภาพของลูกคือการศึกษา
- คำถาม:** คุณธรรมหลักประการใดที่ลูกจำเป็นต้องมีเพื่อได้รับความสำเร็จในงานรับใช้?
- คำตอบ:** ความอดทน ลูกต้องอดทนในทุกสถานการณ์ มารวมตัวกันและทำงานรับใช้ จัดทำโปรแกรมการบรรยาย ฯลฯ จะมีการเตรียมการมากมายจัดทำขึ้นเพื่อปลุกมนุษย์จากการหลับใหลของพวกเขา ลูกๆ ผู้ที่มีโชคจะ ศึกษาการศึกษาด้วยความสนใจ
- เพลง:** เราต้องทำตามหนทางที่เราเฝ้าแต่ล้มลงและดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังต่อไป...

โอม ซานติ ลูกๆ มาที่นี่ที่มฤบันด้วยความคิดอะไร? ลูกมาที่นี่เพื่อศึกษาอะไร? ลูกมาหาใคร? (มาหาบัพดาตา) นี่คือบางสิ่งใหม่ ลูกเคยได้ยินว่าใครมาหาบัพดาตาเพื่อศึกษาหรือไม่? ในสิ่งนั้นเช่นกันบัพและดาตาอยู่ในรูปรวมหรือไม่? เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ! ลูกคือลูกของพ่อที่มหัศจรรย์ ลูกๆ ไม่รู้จักผู้สร้างและไม่รู้จักตอนเริ่ม ตอนกลางหรือตอนจบของสิ่งสร้าง เวลาที่ลูกรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้างตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกสัมผัสความสุขและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพในอนาคตมากเท่าที่ลูกเข้าใจสิ่งนี้และอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน สิ่งหลักคือเวลานี้เมื่อเรารู้จักผู้สร้าง และตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง มีเพียงเราบรรพบุรุษเท่านั้นที่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ ตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ต้องมีศรัทธาว่าลูกคือบราห์มา กุมาร และ กุมารี และกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกของทั้งโลกจากชีพบาบา ไม่ว่าลูกจะศึกษาเล่าเรียนมาอย่างเต็มที่หรือศึกษาเล่าเรียนมาเพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน แต่อย่างน้อยลูกก็รู้ว่าลูกเป็นลูกของท่าน! จากนั้นคำถามเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เกิดขึ้น สถานภาพที่ลูกได้รับนั้นจะเป็นไปตามนั้น ทันทีที่ลูกเข้ามาบนดักของท่าน ลูกมีศรัทธาว่าลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร อย่างไรก็ตามสามารถมีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนเกี่ยวกับวิถีที่ลูกศึกษา บางคนศึกษาและสอนผู้อื่นได้ดีมากและจะไม่คิดทำอะไรอย่างอื่นอีก เพียงการศึกษาและการสอนผู้อื่นจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเวลาสุดท้าย ในชีวิตนักเรียนของการศึกษาทางโลก การศึกษาของพวกเขาไม่ได้ดำเนินไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้าย มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกต้องศึกษาและสอนผู้อื่นตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ ลูกแต่ละคนต้องถามตนเองว่า: ฉันได้ให้คำแนะนำของพ่อผู้สร้างแก่คนแล้ว? มนุษย์คือมนุษย์ เมื่อมองดูก็ไม่มี ความแตกต่างอะไรในพวกเขา ไม่มี ความแตกต่างในรูปร่างของพวกเขา การศึกษานี้สะท้อนถึงภายในสติปัญญาของลูก มากเท่าที่ลูกศึกษา ลูกก็จะสัมผัสกับความสุขมากตามนั้น มีความรู้สึกภายในตัวลูกที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ “เวลานี้เรากำลังจะไปสู่ประตูสวรรค์” ถามหัวใจของลูกอยู่เสมอว่า: มีความแตกต่างในตัวฉันมากแค่ไหน? พ่อทำให้ฉันเป็นของท่านและเปลี่ยนฉันโดยสิ้นเชิงจากสิ่งที่เคยเป็น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษานี้ มนุษย์สามารถกลับมาสูงส่งอย่างมากโดยการศึกษา สถานภาพใดก็ตามที่พวกเขาได้รับที่นั่นคงอยู่เป็นเวลานาน ไม่มีสิ่งใดเลยในนั้น ราวกับว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไม่มีการพัฒนา บุคลิกลักษณะใดในการศึกษาเหล่านั้น เวลานั้นลูกกำลังกลับมาสูงส่งมากด้วยการศึกษานี้ ต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ ผู้ที่มีสิ่งนี้อยู่ในโชคของพวกเขาจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆที่จะทำความเพียรพยายามในการศึกษานี้ พวกเขาารู้สึกว่าพวกเขาต้องการสอนพวกเขาและทำให้พวกเขากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกต้องใช้ความพยายามอย่างมากและต้องพยายามทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับ นิทรศการเหล่านี้ไม่มีอะไรเลย ในขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไปสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลูก อธิบายให้แก่ผู้อื่น เวลานั้นพ่อกำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์ ดังนั้นจงใส่ใจต่อคำสอนของท่าน! ลูกต้องอยู่อย่างอดทนในทุกสถานการณ์ มีการพบปะกันในหมู่ลูกเองและสร้างโปรแกรมสำหรับการบรรยาย ฯลฯ เราสามารถอธิบายได้ดีมากด้วยหัวข้อของอัลฟา ใครคือพระเจ้าผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด? ลูกสามารถให้การบรรยายเกี่ยวกับอัลฟาเป็นเวลาสองชั่วโมง ลูกก็รู้เช่นกันว่าลูกสัมผัสกับความสุขเมื่อลูกจดจำอัลฟา เมื่อลูกให้ความใส่ใจกับการจารึกแสงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงน้อยลงและไม่จดจำอัลฟา ลูกประสบกับความสูญเสียอย่างแน่นอน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับ การจดจำระลึกถึง โดยการจดจำท่านลูกจะไปถึงสวรรค์ โดยการลืมท่าน ลูกก็ตกลงมา ไม่มีใครอื่นใดสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ไม่มีใครรู้จักชีพบาบาเลย ไม่ว่าพวกเขาจะกราบไหว้บูชาท่านมากแค่ไหนหรือจดจำท่านด้วยความตระการตามากมายเพียงใด พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ลูกได้รับทรัพย์สมบัติมากมายจากพ่อ ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้รับนิมิตของกฤษณะ โอเค พวกเขาได้เห็นแวบหนึ่ง! แล้วเกิดอะไรขึ้น? ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้น ดูสิว่าสิ่งที่คนอื่นๆ ในโลกกำลังทำตามคือ

อะไร! ราวกับว่าลูกกำลังดื่มน้ำอ้อยบริสุทธิ์และคนอื่นกำลังดูดอ้อยที่ใช้แล้ว เวลาที่ลูกกำลังดื่มน้ำอ้อยนี้และและอ้อมท้องของลูกและมีความสุขเป็นเวลาครึ่งวงจร คนอื่นๆกำลังดูดอ้อยที่ใช้แล้วของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและเฝ้าแต่ลงมาเรื่อยๆ เวลาที่พ่อกำลังคลีใจลูกให้เพียรพยายามด้วยความรักอย่างมาก อย่างไรก็ตามหากไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็ไม่ใส่ใจ พวกเขาไม่ใส่ใจตนเองและไม่ปล่อยให้ผู้อื่นใส่ใจ พวกเขาไม่ดื่มน้ำทิพย์และไม่ให้ผู้อื่นได้ดื่ม หลายคนทำตัวเช่นนั้น หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและไม่กลับมาเมตตาและให้ประโยชน์แก่คนอื่น ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? ผู้ที่ศึกษาและสอนผู้อื่นจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ถ้าลูกไม่ศึกษา ลูกก็รู้ว่าลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใดอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของลูก ในเวลานั้นลูกจะรู้สึกว้าบวาบได้ให้คำเตือนมากมายแก่ลูกอย่างแท้จริง ในขณะที่นี่สิ่งนี้ควรเข้าไปในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังนั่งอยู่กับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านมาจากเบื้องบนและสอนเราผ่านร่างกายนี้เหมือนกับที่ท่านทำเมื่อก่อนหน้านี้ เวลาที่เรากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่ออีกครั้งหนึ่ง เราต้องกลับบ้านกับท่าน ท่านจะไม่ทิ้งเราไว้ข้างหลัง พ่อจะพาเรากลับไปกับท่าน โลกแก่นี้กำลังจะถูกทำลาย ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งเหล่านี้ ต่อมาภายหลังพวกเขาจะเข้าใจว่าโลกแก่นี้กำลังจะจบสิ้น แล้วพวกเขาก็จะไม่สามารถได้รับสิ่งใดเลย ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้ และแล้วมันก็จะสายเกินไป ทุกคนต้องชำระสะสางบัญชีกรรมของพวกเขาและกลับบ้าน เพียงลูกที่รู้คิดเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ลูกที่แท้จริงคือผู้ที่ทำตามแม่และพ่อและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ เช่นที่พ่อทำงานรับใช้ทางจิต ดังนั้นลูกต้องทำเช่นเดียวกัน บาบายกของลูกๆที่มีความใส่ใจเดี๋ยวนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกต้องกลายเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา ทุกคนมีครู ลูกทุกคนมาที่นี้เช่นกัน ครูใหญ่กำลังนั่งที่นี้ ลูกจะสามารถปรับปรุงตนเองได้อย่างไรถ้าลูกไม่จดจำแม้กระทั่งพ่อ? ความรู้ง่ายมาก วงจรของ 84 ชาติเกิดง่ายมาก และลูกก็ยังต้องพยายามอย่างมาก! บาบออธิบายทุกอย่างง่ายดายมาก จดจำพ่อและวงจรของ 84 ชาติเกิด และเรือของลูกจะข้ามฟากไป ให้สาสน์นี้แก่ทุกคน ถามหัวใจของลูกว่า: ฉันกลายเป็นผู้นำสาสน์มากแค่ไหน? ยิ่งลูกปลุกผู้คนให้ตื่นมากแค่ไหน ลูกก็จะยิ่งได้รับรางวัลใหญ่มากตามนั้น “ถ้าฉันไม่ปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้น ฉันเองก็ต้องนอนหลับอยู่อย่างแน่นนอน” ในกรณีนี้สถานภาพที่ฉันได้รับจะไม่สูงเท่านี้ บาบอพูดซ้ำๆว่า ลูกควรมองดูซารัทของลูกทั้งวันในทุกเย็น ลูกต้องไม่ว่างเว้นในงานรับใช้เช่นกัน สิ่งหลักคือให้คำแนะนำพ่อ พ่อทำให้บาร์ดเป็นสวรรค์ เวลานี้เป็นนรก และเวลานี้จะกลายเป็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง วงจรต้องหมุนไป ลูกต้องเปลี่ยนจากตาโมประธานเป็นสะโตประธาน จดจำพ่อและแล้วกิเลสจะถูกขจัดออกไปจากลูก มีผู้คนจำนวนน้อยมากในยุคทอง ต่อมาในอาณาจักรของราวัน ประชากรเพิ่มขึ้นมาก 900,000 ในตอนเริ่มต้นของยุคทองจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ผู้ที่บริสุทธิ์ในตอนเริ่มต้นนั้นจะกลับมาไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองมีหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ของเทพ คนเดียวกันนั้นก็กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์ วงจรนี้ต้องหมุนไปตามละคร เวลานั้นลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่เป็นของหนทางของความครอบครัวที่บริสุทธิ์ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถมาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ ท่านพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ลูกบริสุทธิ์เป็นเวลาครึ่งวงจร และแล้วเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานั้นลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราเช่นกันไม่มีค่าแม้แต่สตางค์เดียว เวลานั้นเราได้รับความรู้มากมาย “เป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงเราอย่างสมบูรณ์จากสิ่งที่เราเคยเป็น” ศาสนาอื่นๆทั้งหมดจะถูกทำลาย ทุกคนจะตายเหมือนสัตว์ เมื่อมีหิมะสัตว์และนกจำนวนมากก็ตาย จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นกัน ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ทุกคนตายไปแล้ว อะไรก็ตามที่ลูกเห็นด้วยตาของลูกในขณะนี้จะไม่คงอยู่อีกต่อไป จะมีผู้คนจำนวนน้อยในโลกใหม่ ลูกมีความรู้ในสติปัญญาของลูก พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้มรดกแห่งความรู้แก่ลูก ลูกรู้ว่าเวลานี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากขยะในทั้งโลก เรากลับมาสกปรกมากในขยะ บาบานาเราออกจากขยะและทำให้เราสวยงาม เราดวงวิญญาณจะสลัดร่างกายเหล่านี้และกลับมาบริสุทธิ์ พ่อสอนการศึกษาเดียวกันแก่ทุกคน แต่สติปัญญาของบางคนตายไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจอะไรเลย สิ่งนี้ลูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน พ่อพูดว่า: ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พ่อจะทำอะไรได้? พ่อให้คำสอนเดียวกันแก่ทุกคน พวกเขาศึกษาตามลำดับกันไป บางคนเข้าใจทุกสิ่งเป็นอย่างดีและอธิบายให้แก่ผู้อื่นและทำให้ชีวิตของผู้อื่นมีค่าดังเพชร บางคนไม่ทำสิ่งนี้เลย และพวกเขายังมีความหยิ่งยโสอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์มีความภาคภูมิใจในสติปัญญาของพวกเขาอย่างมาก พวกเขาต้องการสำรวจสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปและเหนือท้องฟ้าและสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทร พ่อพูดว่า: ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสิ่งใดนั้น ผู้คนผู้ที่ภาคภูมิใจในวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเพียรพยายามอย่างหนักโดยไร้ประโยชน์ พวกเขาได้รับเงินเดือนมากที่พวกเขายังคงสูญเสียต่อไป มันไม่ใช่ว่าดาวกาทองคำปรากฏขึ้นมาจากด้านล่าง วงจรของละครนี้ยังคงหมุนต่อไป และแล้วเมื่อถึงเวลา เราจะไปและสร้างปราสาทราชวังของเราในโลกใหม่ บางคนประหลาดใจมากและถามว่าอาคารเดียวกันจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งหรือไม่ แน่นนอน! พ่อแสดงให้เห็นว่าลูกจะสร้างปราสาทราชวังทองคำอีกครั้งได้อย่างไร มีทองคำมากมายที่นั่น แม้กระทั่งเวลานี้ ในสถานที่บางแห่งยังมีภูเขาที่เป็นทอง แต่ทองนั้นไม่สามารถขุดออกมาได้ ในโลกใหม่มีเหมือนทองคำมากมาย แต่เวลานี้ว่างเปล่า คุราคาของเพชรในวันนี้สิ! วันนี้นั้นราคาแพงมากในขณะที่พຽงนี้ะกลายเป็นเหมือนหิน พ่อบอกสิ่งที่มหัศจรรย์มากและให้นิมิตแก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกๆควรเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกว่าตอนนี้เป็น

เวลา 5000 ปีแล้วตั้งแต่ลูกดวงวิญญาณออกจากบ้านของลูกที่เรียกว่าดินแดนแห่งการหลุดพ้น ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพยายามอย่างมากที่จะได้รับการหลุดพ้น อย่างไรก็ตามเวลานี้ลูกเข้าใจว่าไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้การหลุดพ้นได้ ไม่มีใครนอกจากท่านที่สามารถพาลูกกลับไปกับท่าน เวลานี้ลูกๆ มีโลกใหม่อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ว่าวงจรนี้ต้องหมุนไป ลูกต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใด เพียงจดจำพ่อ บอกทุกคนว่า: “จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย” พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ใช่ไหม? ลูกเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ ชีวาเจนตี ตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากี่ปีแล้ว? เป็นเรื่องของ 5000 ปีตั้งแต่ลูกกลายเป็นชาวสวรรค์ จากนั้นลูกไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว พ่อมาและอธิบายวงจรโลกแก่ลูก เวลานี้ลูกๆ จดจำสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมาก เราเป็นนักแสดงที่สูงส่งที่สุดเรากำลังเล่นบทบาทของเรากับบาบา เรากำลังทำตามศรัทธาของบาบาและอยู่ในการจดจำระลึกถึงท่านและทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนตัวเรา ผู้ที่กลายเป็นสิ่งนี้เมื่อวงจรก่อนหน้านี้จะทำเช่นนี้อีกครั้งหนึ่ง ลูกยังคงเฝ้าดูในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพียรพยายามเช่นกัน เพื่อที่จะมีความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ จงนั่งในสันโดษทุกวันและพูดกับตนเอง โลกที่ไม่สงบนี้ขณะนี้คงอยู่อีกไม่นาน และแล้วจะไม่มีใครเอ่ยถึงความไม่สงบเลย ไม่มีใครแม้แต่จะถามว่าจะสามารถมีความสงบของจิตใจได้อย่างไร เวลาทุกคนกำลังมองหาความสงบในทุกหนแห่ง อย่างไรก็ตามมีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบ ไม่มีใครอื่นมีความสงบนี้ ความรู้ที่ควรสะท้อนในสติปัญญาของลูกๆ การรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้างเรียกว่าความรู้ หนึ่งคือสำหรับความสงบและอีกหนึ่งคือสำหรับความสุข เราได้รับความสุขจากความมั่งคั่ง ถ้ามนุษย์ไม่มีเงิน พวกเขาจะรู้สึกไร้ประโยชน์ มีการทำบาปอย่างมากเพื่อเงิน บาบาให้ความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดแก่ลูก สวรรค์คือทองและนรกคือหิน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. หาเวลานั่งในสันโดษและพูดกับตนเอง ทำให้ตนเองมีความกระตือรือร้น พร้อมกับการทำงานรับใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนตนเอง จงฝึกฝนเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางขณะที่ลูกเฝ้าดูบทบาทของแต่ละคน
2. จดจำพ่อและปรับปรุงตนเอง ถามหัวใจของลูกว่า: ฉันได้กลายเป็นผู้นำศาสนแล้วหรือไม่? ฉันกำลังทำให้กึ่งคนที่เหมือนตัวฉันเอง?

**พร:** พร: ขอให้ลูกกลายเป็นนกกที่โบยบิน และประกาศสิทธิ์อันดับหนึ่ง ในผลลัพธ์สุดท้ายโดยการทำความพยายามที่สูงส่ง เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์อันดับหนึ่งในผลลัพธ์สุดท้าย: 1) มีการวางแผนที่ไม่สิ้นสุดจากหัวใจของลูกขณะที่เฝ้าสิ่งที่เปื้อนอดีตและเมล็ดของสันสการ์ออกไป 2) ทำสัญญาว่าจะทำตามระเบียบวินัยของพระเจ้าเสมอจากเวลาอมฤตจนกระทั่งเวลากลางคืน 3) เป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่อย่างสม่ำเสมอด้วยความคิดของลูกและคำพูดของลูก และในสายใยและความสัมพันธ์ของลูก เป็นดวงวิญญาณบุญและเฝ้าแต่ให้ทานและทำบุญอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกทำความพยายามที่สูงส่งเช่นนี้ที่จะกระโดดสูงเช่นนั้นแล้วลูกก็จะสามารถกลายเป็นนกกที่โบยบินและประกาศสิทธิ์อันดับหนึ่งในผลลัพธ์สุดท้าย

**คติพจน์:** การทำให้บรรยากาศมีพลังด้วยทัศนคติของลูกคือความพยายามสุดท้ายสำหรับงานรับใช้

\*\*\* โอม ชานตี \*\*\*

**สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: สร้างสมบุคลิกภาพของความสูงส่งและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ**

ลูกๆ ผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลกล้วนเป็นดวงวิญญาณที่พิเศษและยิ่งใหญ่ ความพิเศษของบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของลูกคือทุกการกระทำที่ลูกทำเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ ลูกๆ ดวงวิญญาณที่มีบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณนี้ไม่สูญเสียพลังงานเวลา หรือความคิดของลูกไปในทางที่เปล่าประโยชน์ แต่ลูกจะใช้ทุกสิ่งอย่างมีค่า ลูกดวงวิญญาณที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ไม่ยอมให้เรื่องเล็กน้อยเข้ามาอำนาจอเหนือจิตใจหรือสติปัญญาของลูก